

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

## พระองค์นี้จะทำประโยชน์ให้โลกได้มาก

(โยมจากเชียงใหม่ถวายทองคำ ๒ สลึง ปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท) พุดถึงเรื่องเชียงใหม่นี้เราตั้งแต่อายุพรรษาหนุ่มน้อย ออกจากวัดเจติยหลวงตัดเข้าวัดสวนดอกขึ้นเลย ตรงเลยนะ ไม่ได้ไปตามทาง ขึ้นทางเส้นตรง จากนั้นปีเข้าผ่านวัดสวนดอกแล้วผ่านขึ้นเลย โอ้ ไม่ใช่เล่น เดินด้วยเท้าขึ้นเลยเชียว แต่ก่อนมันไม่มีรถ มีแต่ทาง จะว่าไม่ค่อยมีรถมันก็ไม่ถูก ว่าไม่มีรถเสียดีกว่า ทางทำเอาไว้เรียบบร้อยแต่ไม่มีรถขึ้น เขาไปเขาก็ขึ้นตัดๆ เขาไม่ได้ไปตามทางรถนะ เขาตัดๆ เลย เราไปทางวัดสวนดอกก็เหมือนกัน จากวัดเจติยหลวงตัดเข้าวัดสวนดอกแล้วขึ้นเลย จากวัดสวนดอกแล้วขึ้นเขาดอยสุเทพเลย

เมื่อวานได้ทองคำเยอะอยู่นะ ให้คุณชายป้อมไปเมื่อวานขึ้นนี้ เรากำชับไปเลยทองคำได้เท่าไรสองเที่ยวนี้ทองคำได้มากอยู่นะ ไปนี้ให้เอาเข้าโรงหลอมนะ เราว่าอย่างนั้นเลย พอไปถึงปีก็เข้าเลยวันนั้นละ ตอนบ้ายสีโงมโทรมาบอกเอาเข้าโรงหลอมแล้วคือเราบอกตอนเข้าอยู่อุดรนี้ให้กำชับกำชาทองคำให้สงวนรักษาให้ดี ถึงเวลาที่จะควรเข้าหลอมให้หลอมๆ แล้วออกมาไว้ธนาคาร ที่ปลอดภัยเขาเรียกตู้നിรัภัย ทางนี้ก็มีตู้നിรัภัยสำหรับไว้ทองคำ

ทองคำก็ได้หมื่นกว่ากิโลแล้วนะ เท่าไรทองคำ (๑๑,๘๑๑ กิโล) นี่ละที่พาพี่น้องทั้งหลายนำทองคำเข้าส่วนรวมได้ ๑๑,๘๑๑ กิโล ของเล่นเมื่อไร เอาซีใครจะหา ไม่เห็นมีใครหา ตั้งแต่เราเกิดมาเรายังไม่ได้ยิน ฟังมาได้ยินเวลานี้ละ ได้เยอะอยู่ হাসมบัติเข้าส่วนรวมได้เยอะอยู่ ทองคำก็ ๑๑,๘๑๑ กิโล ทองคำที่เข้าคลังหลวง ส่วนดอลลาร์ดูเหมือนได้ ๑๐ ล้าน ๒ แสนนะดอลลาร์เข้าคลังหลวง จากนั้นดอลลาร์ถูกเงินไทยมาแย่งไป ไปช่วยโลกเมืองไทยเราละ เลยไม่ได้เข้านะ ดอลลาร์ตั้งแต่นั้นมาแล้วเลยไม่ได้เข้าเพียง ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าเท่านั้นดอลลาร์ สำหรับทองคำร้อยทั้งร้อยแยกไปไหนไม่ได้เข้าปั้งๆ หหมดเลย เวลาควรจะแยกไปช่วยทางเงินไทยเราก็เลยให้แยก ดอลลาร์จึงไม่เข้าคลังหลวง เดียวนี้ไม่เข้าละดอลลาร์ ออกแง่นู้นแง่นี้

เราทำต่อพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทุกอย่างเราอบอุ้นภายในใจของเรา เราไม่มีอะไรบกร่อง เราช่วยพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมือง ช่วยจริงๆ ไม่ใช่ช่วยธรรมดา ช่วยด้วยความอิมพของใจด้วย ไม่ได้อยากได้อย่างนั้นๆ ไม่มี เราไม่มีเราพอ ได้เท่าไรเข้าหมดๆ เลย พ่อแม่ครูจารย์มันนี่ท่านดูอะไรกับท่านอาจารย์เจียะนะ อยู่ทางดอยแม่ปิ้งดูว่าอย่างนั้นนะ ท่านยังไม่เห็นเรานะท่านซ้แล้ว นี่พระหนุ่มองค์นี้

กำลังเข้ามาเชียงใหม่มาศึกษา พระองค์นี้จะทำประโยชน์ให้โลกได้มาก ท่านพูดไว้เลย  
ต่อไปนี้จะมาหาเรา ก็ไปหาจริงๆ แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เราช่วยโลกทั้งนั้นนี่นะ

ท่านบอกเลยกับอาจารย์เจี๊ยะอยู่ที่ดอยแม่ปิ้งดูว่าอย่างนั้น พระหนุ่มองค์นี้กำลัง  
เข้ามาเชียงใหม่ องค์นี้จะทำประโยชน์ให้โลกได้มากอยู่ ท่านว่าอย่างนั้น ทำได้มากได้  
น้อยก็ดูเอาเถอะ ก็ทำอยู่อย่างนี้ทำตลอดเลย ท่านพูดว่าต่อไปนี้จะมาหาเรา เวลานี้กำลัง  
เข้าเชียงใหม่ เราก็ไปหาท่านจริงๆ เราไปหาท่านถูกขูเสียแหก ที่วัดบ้านโคกนามน เรา  
ไปกลางคืน ชุ่มชุ่มๆ ไป ดูกุฏิหลังนี้ๆ ดูหลังนั้น ยืนเถ่อ ท่านเดินจงกรมอยู่ข้างๆ นี้

เราเทียบกันเลยทีเดียว ถ้าว่าศาลาพระกรรมฐานท่านอาจารย์มั่นนี้รู้สึกจะเล็กไป  
สักหน่อยหนึ่งเราว่า ถ้าเป็นกุฏิก็ใหญ่ไป ใครมานี่ กระผมๆ อันผมๆ แม้แต่คนหัวล้าน  
มันก็มีผม ขึ้นเลยเปรี้ยวๆ โธ่ ท่านเดินจงกรมอยู่มีดๆ เราก็ไปมีดๆ ชุ่มชุ่มๆ ไป ใส  
เปรี้ยวๆ เลย จากนั้นธรรมะก็เด็ดตลอดเลยนะ ผางใส่กันด้วยความตั้งใจของเราไปหา  
ท่าน ท่านก็สงเคราะห์เต็มกำลังความสามารถ วันนั้นธรรมะออกอย่างแผดเผาทีเดียว  
พุ่งๆเลย

ได้เยอะนะทองคำเรา ไหลเข้าคลังหลวงๆ คราวนี้สมบัติสำคัญๆ เข้าคลังหลวง  
เยอะนะ ทองคำเราก็ได้ ๑๑,๘๑๑ กิโล ทองคำเข้าคลังหลวงคราวนี้ได้มากอยู่

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ